



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๕๐๖,๙๔๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชวนชมชนมุสลิมผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น ส่งประเทศอิสลามแห่งอินโดนีเซีย



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำลังจัดออกตลาดส่งออกเสื้อผ้า
ชวนชมชนมุสลิมตั้งวิสาหกิจผลิตเสื้อผ้า ส่งออกไปยังประเทศที่
นับถือศาสนาอิสลามในอาเซียนที่มีถึง 300 ล้านคน เป็นการเฉพาะ
นายสมพล รัตนภักดิ์ ผอ.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
มุสลิม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิมของ
ไทยสู่ตลาดโลก โดยชักชวนผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมุสลิมย่าน
พระโขนง คลองตัน มีนบุรี หนองจอก ร่วมอบรมและผลิตจำหน่าย
ปรากฏได้ผลดี เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเหล่านี้ส่งออกไปได้แล้วหลายราย
รายงานข่าวแจ้งว่า การพัฒนาผู้ผลิตเสื้อผ้ามุสลิม สืบเนื่องจาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพบว่ายอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยลด
ลงอย่างมาก จึงแสวงหาดตลาดใหม่และเห็นว่าตลาดเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กายในประเทศมุสลิมมีผู้บริโภคจำนวนมาก โดยทั่วโลกมีอยู่ราว 1,800
ล้านคน เฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมีอยู่ 320 ล้านคน
ขณะที่ไทยไม่มีแหล่งผลิตเสื้อผ้ามุสลิมเพื่อส่งออก จึงเริ่มการพัฒนาในปี
2553 โดยมอบให้ชุมชนมุสลิมพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน เริ่มพัฒนาใน

ปี 2554 จนได้เครื่องแต่ง
กายที่มีการออกแบบ สี
และลายที่ต่างจากที่เป็นอยู่
ส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การผลิตเน้นความถูก
ต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
จึงไม่เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ
การอุตสาหกรรมหลัก เพื่อ
ป้องกันการผิดเพี้ยนของ
ผลิตภัณฑ์

“นอกจากผลิตจำหน่าย
ในประเทศ เราเริ่มการส่งออก
ด้วยการตั้งศูนย์กระจายสินค้า ที่
ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 18
ถือถอง33 ซึ่งเป็นย่านที่มีผู้ซื้อผู้นำ
เข้าไปเลือกหาสินค้าจำนวนมาก
ทำให้ได้ลูกค้าที่มีทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการจากประเทศมุสลิมที่ต้องการ



เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมที่มีความสวยงามเลือกสั่งซื้อ และได้เชื่อมโยงกับผู้ผลิตโดยตรง ทำให้ผู้ผลิตจากชุมชนกลายเป็นผู้ส่งออกแล้วหลายราย” นายสมพลกล่าว

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แจ้งด้วยว่า แผนการ

ส่งเสริมต่อจากนี้ ในปี 2557 จะนำผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมจากไทยไปพบผู้นำเข้าในประเทศมุสลิม ทั้งตะวันออกกลางและอาเซียน นอกจากนี้ จะใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ส่งข้อความให้ผู้นำเข้า ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศมุสลิมทราบว่า ประเทศไทยมีผู้ผลิตชาวชุมชนมุสลิมที่ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ออกแบบมีสีสันตามยุคสมัย สวยงาม มีคุณภาพและจะมีการแสดงสินค้าเสื้อผ้ามุสลิม เพื่อให้ผู้นำเข้า ผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลกได้รู้จักและมาพบกับผู้ผลิตในประเทศไทย

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับโครงการเครื่องแต่งกายอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 4 กล้วยนี้

การและปรองามข้อมูลเพิ่มเติมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุสลิมได้ที่ สำนักพัฒนา raysa กรมส่งเสริมชอชตรีมิตร ถนนพระรามที่ 10 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร 0-2367 8270-2, 8201 หรือที่ www.dip.go.th



สีสันเครื่องแต่งกายมุสลิม

ประเทศอินโดนีเซียเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสำหรับชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน แต่การศึกษาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า อินโดนีเซียจะผลิตจำหน่ายเป็นลอตใหญ่จำนวนมาก เพื่อจำหน่ายผู้บริโภคทั่วไป ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีรสนิยมสูงในประเทศแถบตะวันออกกลางจะเลือกสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศตะวันตก

แต่ผู้บริโภคระดับกลาง ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ ราคาไม่สูงเท่าแบรนด์เนม ยังไม่มีผู้ผลิต จึงเป็นช่องว่างสำหรับผู้ผลิตจากประเทศไทย เพราะตลาดยังมีความต้องการ โดยมีรายงานว่า ในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความต้องการเสื้อผ้ามุสลิมเพิ่มขึ้น 10-20% ทุกปี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ชุดมุสลิมต้นแบบจากผลงานของผู้ประกอบการที่เข้ารับการศึกษาอบรม ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 50 แบบ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้ามุสลิมเป็นอย่างมาก ในงานเดียวกัน ยังมีการประกวดออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยประเภทชุดทำงานรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สุทธิพิถี มะเจ๊ะหะ รองชนะเลิศ อันดับ 1 พิจิตรา หลังบุญไฉะ รองชนะเลิศ อันดับ 2 รติยา วงศ์เสงี่ยม ชมเชย ชูสิทธิ์ จันทรวทิวกุล และ ปภาทิพย์ เฟื่องตะโก ประเภทชุดลำลอง รางวัลชนะเลิศ จันทนา พิมพ์พิชัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชีรเมธ ลีวัน รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชาย เนตสุวรรณ ชมเชย ชาน่า สะและหมัด และ อธิกุล ชีรวงศ์สุวรรณ